



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที ๒๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๓ มูลค่าข่าว ๑๐๕,๘๕๑.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

27มหา'ลัยประกาศด้านโกง

กรุงเทพฯ ● 27 มหาวิทยาลัยเปิดโครงการ “บัณฑิตไทยไม่โกง” ประกาศเจตนารมณ์ด้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ประธาน ทปอ.สั่งบรรจุค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตในวิชาเรียน นศ.ลั่นต้องเริ่มจากไม่ลอกข้อสอบ

ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัฐที่เป็นสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 27 แห่ง และผู้แทน ผู้นำองค์กรนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมกันลงนามเพื่อประกาศเจตนารมณ์เปิดตัวโครงการ “บัณฑิตไทยไม่โกง” และเครือข่ายความร่วมมือเสริมสร้างค่านิยม “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ให้แก่นิสิตนักศึกษา พร้อมประกาศปฏิเสธรากทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยร่วมกันยกมือไหว้เป็นรูปกากบาท เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าจะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า โครงการบัณฑิตไทยไม่โกงเป็นการต่อยอดสิ่งที่มหาวิทยาลัย โรงเรียนครอบครัว ได้บ่มเพาะให้เกิดขึ้นในตัวเด็กและเยาวชนให้

เข้มแข็งมากขึ้น เปรียบได้กับการกระตุ้นวัคซีนความดีให้แก่ นิสิตนักศึกษา เพื่อให้บัณฑิตไทยสำเร็จการศึกษาออกไปเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพมีภูมิคุ้มกันต้านทานการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ รักความถูกต้อง ต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวงในสังคมไทย และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างแท้จริง

“โดยมีกิจกรรมสำคัญ คือ การสร้างค่านิยมบัณฑิตไทยไม่โกงในงานพัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างเร่งด่วน ต่อเนื่องและจริงจัง ทั้งมีการผนวกเนื้อหาเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและคอร์รัปชันลงในรายวิชาต่างๆ เช่น หมวดการศึกษาทั่วไป ขณะเดียวกัน กิจกรรมของนิสิตนักศึกษาจะร่วมกันเป็นเครือข่ายจัดงานร่วมกันทุกๆ 3 เดือน หมุนเวียนไปตามภูมิภาคต่างๆ เป็นต้น” ศ.ดร.สมคิดระบุ

ด้านนายธนิษฐ์รัฐ ประสารชัยมนตรี นักศึกษาปี 4 คณะกายภาพบำบัด ในฐานะ

นายกสโมสรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นผู้แทนนักศึกษาในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กล่าวว่า การรวมตัวกันของนิสิตนักศึกษาในครั้งนี้ เนื่องจากมีสาเหตุ 3 ประการ คือ 1.ประเทศไทยรอไม่ได้แล้ว เพราะทุกวันนี้การทุจริตคอร์รัปชันได้กระจายไปทุกภาคส่วนของสังคมไทย 2.การคอร์รัปชันไม่ใช่แค่เรื่องการเมือง แต่เป็นเรื่องร้ายที่กัดกินจริยธรรมของสังคมไทยในทุกวิชาชีพ และ 3.พวกเรานิสิตนักศึกษายอมไม่ได้อีกต่อไปแล้ว ที่จะยอมให้สังคมไทยและประเทศชาติถูกทำร้าย คนไทยอยู่อย่างหวาดกลัว คนทุจริตคอร์รัปชันยังลอยนวลไม่ถูกจับมาลงโทษ พวกเรามั่นใจว่าพลังนิสิตนักศึกษาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้ และการจะหยุดคอร์รัปชันได้นั้นต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อน เช่น การไม่เอาเปรียบคนอื่น ไม่แข่งคิว เป็นต้น

น.ส.ฉวีลา ธรรมวงศ์ ปี 4 คณะรัฐศาสตร์ ในฐานะนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การหยุดทุจริตคอร์รัปชันต้องเริ่มแก้ที่ตัวเรา โดยหยุด

ทุจริต หยุดใช้เส้นสาย หยุดให้สินบน และหลังจากนี้สโมสรมหาวิทยาลัยทุกแห่งจะหารือร่วมกันเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดี ต่อต้านการทุจริต โดยจะเน้นในกิจกรรมรับเพื่อนใหม่ของธรรมศาสตร์ และรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยปี 2556 เป็นต้นไป ที่นิสิตนักศึกษาจะต้องไม่โกงข้อสอบ ไม่ลอกข้อสอบ.